

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. “ยกในหลวง ร.๙ นักนิติศาสตร์ ใช้กม.เป็นธรรม” จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
๒. “ศาลฎีกาเดินหน้าไกล่เกลี่ยคดีเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.๑๐” จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
๓. “ศาลพิพากษาคดีที่ดินพังงาตายในห้องขังมีคนทำให้ตาย” จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน

ฉบับวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “ศาลไม่เชื่อผูกคอตาย ฟันคดีที่ดินพังงา” จากหนังสือพิมพ์มติชน ข่าวสด
๒. คอลัมน์นายชาวบ้าน “ที่ว่า พระ นั้นคือฉันใด” จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ฉบับวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕ เรื่อง

๑. “กำแพงเพชรรวมใจจัดงานวันรพี” จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
๒. “ไกล่เกลี่ยลดภาระหนี้” จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
๓. ภาพข่าว “ปรองดองกัน” จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า
๔. คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย “กอดัน ป.ป.ช.อุทธรณ์คดี” จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

กรุงเทพฯธุรกิจ โพสต์ทูเดย์

๕. คอลัมน์มุมมองกฎหมาย “อุทธรณ์-ฎีกา” จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
-

# ยกในหลวง ร.9 'นักนิติศาสตร์' ใช้กม.เป็นธรรม

ไทยโพสต์ • วิษณุยก "ในหลวงรัชกาลที่ 9" ทรงเป็นนักนิติศาสตร์อย่างแท้จริง ทรงงานกฎหมายและทำการบ้านอย่างละเอียด "วิชา" เผยทรงใช้หลักนิติธรรมแก้วิกฤติตุลาการปี 2534 งานประติมากรรมมหาเทพใกล้เสร็จ กต.ชี้ทุกสถานทูตพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์

เมื่อเวลา 09.30 น.

อ่านต่อหน้า 10

## ยกในหลวง ร.9

ที่ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้อบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" รุ่นที่ 21 ได้จัดกิจกรรมวิชาการพิเศษภายใต้โครงการสัมมนาสาธารณะเรื่อง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กับหลักนิติธรรม" โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "แนวพระราชดำริด้านหลักนิติธรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร" ตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักนิติศาสตร์อย่างแท้จริง ทรงงานในทางกฎหมาย ทรงทำการบ้านอย่างละเอียดถี่ถ้วนมาก ในการเป็นนักนิติศาสตร์ ได้ทรงใช้หลักนิติธรรม โดยใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม หากยึดหยุ่นและนำความเป็นธรรมใส่ไปได้ให้ใส่เข้าไป

นายวิษณุยกตัวอย่างว่า รัฐบาลสมัยหนึ่งเคยเสนอออกกฎหมาย โดยมีข้อความด้วยความมุ่งหมายที่จะเฉลิมพระเกียรติติดไปในกฎหมายว่า ให้จารึกในเหรียญเฉลิมพระเกียรติว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เมื่อถวายขึ้นไป พระองค์ท่านทรงส่งพระราชเลขานุการมาหารัฐบาลเพื่อนำพระราชกระแสรับสั่งว่า ทรงไม่ลงพระปรมาภิไธย เพราะหากลงพระปรมาภิไธยเท่ากับสถาปนาพระองค์เองเป็นมหาราช ซึ่งคำว่ามหาราช เป็นคำไว้ให้ผู้อื่นเรียก แต่จะไม่ทรงเรียกพระองค์เอง และจบด้วยพระราชกระแสรับสั่งว่า นี่คือหลัก

"ยังมีร่างกฎหมายฉบับหนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ร่างในกฎหมาย มีข้อความว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ด้วย เมื่อทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทได้โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีแจ้งว่า ถ้ามีข้อความนัย่าทูลเกล้าฯ ถวาย เพราะจะไม่ทรงลงพระปรมาภิไธย จะยกเว้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเอาออก แต่หากมีเจตนายกเว้นพระมหากษัตริย์ ต้องไปเขียนอย่างอื่น ไม่ใช่ใจแจ้งแบบนี้"

ต่อมาในการสัมมนาเรื่อง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กับหลักนิติธรรม" นายวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ได้เกิดวิกฤติตุลาการเมื่อปี 2534 ขณะดำรงตำแหน่งเลขานุการศาลฎีกา เนื่องจากผู้พิพากษาไม่เห็นด้วยกับ รมว.ยุติธรรมขณะนั้น ที่เข้ามาแทรกแซงกระบวนการแต่งตั้งประธานศาลฎีกา และต่อมาผู้พิพากษาที่เป็นแกนนำคัดค้านได้ถูกไล่ออก เราจึงตั้งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากการให้ตุลาการออกหรือไม่ออกจากราชการ ต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ จึงได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลว่า ที่ข้าพเจ้าคัดค้าน รมว.ยุติธรรมไม่ได้เป็นศัตรูกัน แต่เป็นเรื่องความคิดที่ไม่ตรงกัน เราไม่เห็นด้วยที่จะมีการมาแทรกแซงตุลาการ

“ได้มีพระราชกระแสรับสั่งลงมาว่า เนื่องจากเป็นความขัดแย้งกันในทางความคิด ไม่ใช่ความคิดทางวินัย จึงยังโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งต่อไป กระทรวงยุติธรรมจึงต้องออกคำสั่งเพื่อถอนคำสั่งให้ออกจากราชการ ซึ่งจะเห็นว่าพระองค์ทรงใช้หลักนิติธรรมอย่างไรในการปกครองบ้านเมือง นอกจากนี้ พระองค์ท่านเคยตรัสกับผู้พิพากษา ไม่ใช่เฉพาะผู้พิพากษาที่เข้าถวายสัตย์ฯ เท่านั้น แต่ทรงสัญญาเตือนผู้พิพากษาทุกคนว่า จะต้องยังคิดตามหลักนิติธรรม อย่าใช้หลักยุติธรรมเฉพาะผู้พิพากษาในศาลเท่านั้น แต่ในฐานะผู้มีความรู้ ต้องมีเหตุผล และรู้จักจิตใจคนด้วย ทั้งนี้เชื่อว่าถ้าเรายึดหลักนิติธรรมและเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมาก”

วันเดียวกัน นายประสพสุข รัตนใหม่ หัวหน้ากลุ่มประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กล่าวถึงงานประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศว่า ขณะนี้ปั้นใกล้เสร็จทั้งหมดแล้ว โดยมีมหาเทพ ทั้งพระศิวะและพระอินทร์อยู่ระหว่างทำแม่พิมพ์ยาง ส่วนพระพิฆเนศประดับพระเมรุมาศ 2 องค์ ได้แก่ พระพิฆเนกและพิณาย ช่างเริ่มปั้นเครื่องฉลองพระองค์และส่วนลวดลายประดับ ขณะที่ทำจุดโลกบาลทั้งสี่ ซึ่งเหลือทำวิรุฬหก 1 องค์ อยู่ระหว่างตกแต่งรายละเอียดส่วนลวดลายเล็กน้อย โดยจะเริ่มทำพิมพ์วันที่ 5 ส.ค. ส่วนประติมากรรมครุฑยืนกางปีกตัวที่สอง ต้นแบบดินเสร็จแล้ว 100% รอขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ คชสีห์ประดับบันไดเสร็จแล้ว 2 ตัวและอยู่ระหว่างปรับแต่งอีก 2 ตัว ก่อนทำสีพื้น โดยใช้สีพื้นแบบเดียวกับสัตว์มงคลประจำทั้งสี่ทิศ สำหรับครุฑประดับหัวเสาอยู่ระหว่างปั้นลวดลายคืบหน้ากว่า 60% ส่วนความคืบหน้าแท่นฐานมหาเทพ พระนารายณ์ พระอินทร์ และพระศิวะ ได้ส่งดำเนินการหล่อแล้ว เหลือแท่นฐานพระพรหม ขั้นตอนการปั้นคืบหน้า 10% เพราะประติมากรรมที่รับผิดชอบต้องการปั้นครุฑยืนให้เสร็จก่อน

นายพิทักษ์ เฉลิมเล่า ประติมากร

ช่างานุกร สำนักช่างสิบหมู่ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและดำเนินการปั้นครุฑยืนกางปีก กล่าวว่าเป็นครุฑในมิติไทยร่วมสมัย ส่วนยอดสวมมงกุฎเป็นครุฑ รูปกายท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็นนก หน้าเป็นครุฑ ส่วนหางเป็นพญานาค 4 ตระกูล ส่วนปีกโน้มลงมาสื่อแสดงความเคารพพระองค์ท่าน มือสองข้างถือดอกบัว มีลวดลายดอกไม้ผสมผสาน เป็นครุฑยืนที่นอบน้อม

ขณะที่ น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ เนื่องจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ ว่า ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ไทย และคณะผู้แทนถาวรไทยในต่างประเทศ ให้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดพิธีดังกล่าวเรียบร้อยแล้วทุกแห่ง ขณะเดียวกันระหว่างนี้ในสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ไทยหลายประเทศยังมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ไปจนถึงวันประกอบพิธีดังกล่าวด้วย

สำหรับการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ จะมี 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเอกอัครราชทูตไทยและหัวหน้าสำนักงานกงสุลใหญ่ไทยจะอธิษฐานจิตขอดอกไม้จันทน์ในฐานะตัวแทนของข้าราชการทีมประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในต่างประเทศ โดยการอธิษฐานจิตขอดอกไม้จันทน์ข้อพิเศษนี้จะถูกส่งกลับมาที่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรวบรวมไปที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ภายในวันที่ 15 ก.ย.นี้ จากนั้น กทม.จะนำไปถวายที่หอเปลื้อง ณ พระเมรุมาศ ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ ส่วนการประกอบพิธีนี้ครั้งที่ 2 วันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ต.ค. โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยร่วมกับวัดไทยและชุมชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะถวายดอกไม้จันทน์ ขณะเดียวกันจะถ่ายทอดสดพระราชพิธีดังกล่าวที่มีขึ้นในไทยให้ชาวไทยในต่างประเทศได้รับชมด้วย เพื่อร่วมกันถวายพระเกียรติและแสดงความอาลัยแด่พระองค์เป็นครั้งสุดท้าย.

<b>MIC</b>   MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : สยามรัฐ	
Date : ๕ ธ.ค. 2560 Page : 11	No :

## ศาลฎีกาเดินหน้าไกลเกลียดคดี เฉลิมพระเกียรติในหลวงร.10

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.60 ผู้สื่อข่าวราย งานว่า ศาลฎีกาโดยศูนย์ไกลเกลียดประ มทวชรัลลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จำศาลฎีกา จัดกิจกรรมเผยแพร่ความ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา รุ้ทางด้านกฎหมายตามโครงการ "ร่วม ครบ 65 พรรษา และส่งเสริม เผยแพร่ ใจไกลเกลียดเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา การระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่เยาว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ณ โรงเรียนสาร ชนผู้เป็นกำลังสำคัญของชาติซึ่งการไกล วิทยา กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะครู เกลียดข้อพิพาทเป็นการเปิดโอกาสให้คู่ ออาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนดัง ความมีทางเลือกในการเจรจายุติข้อพิพาท กล่าวเข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวน 500 ที่เกิดขึ้นสามารถไกลเกลียดได้แม้คดีจะอยู่ คน การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการ ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาก็ตาม

Source :

ไทยรัฐ

Date :

- 5 ส.ค. 2560

Page :

115

No :

# 'ศาลพิพากษา' คดีที่กินพังกายในท้องขัง นึกนทำให้ตาย

ศาลอาญาสั่งคดีชั้นอุทธรณ์ "รวิชัย" อดีตเจ้าหน้าที่ที่ดิน จ.พังกา เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ จากการผูกคอตายภายในห้องขัง ดีเอสไอ เกิดจาก ☆ มีต่อหน้า 15

## 'ศาลพิพากษา' ☆ ต่อจากหน้า 1

ถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกดับแตก เลือดออกในช่องท้อง ร่วมกับการขาดอากาศหายใจจากการผูกคอตาย มีคนอื่นทำให้ตาย ขณะที่น้องชายคนตายหลังรับทราบคำสั่งศาลชี้ให้ตำรวจ สน.ทุ่งสองห้อง เร่งติดตามผู้ที่ทำให้พี่ชายเสียชีวิตมาดำเนินคดี ด้านดีเอสไอแจง เป็นหน้าที่ของตำรวจติดตามจับคนร้ายพร้อมให้ความร่วมมือ

"มีคนอื่นทำให้ตาย" ศาลสั่งคดีชั้นอุทธรณ์ "รวิชัย" อดีตที่ดินพังกา ผูกคอตายคาห้องขัง ดีเอสไอ เปิดเผยขึ้นที่ศาลอาญาเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 ส.ค. ศาลนัดฟังคำสั่งการขอไต่สวนชั้นอุทธรณ์พิพากษการเสียชีวิตของนายรวิชัย อนุกุล อดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน จ.พังกา ผู้ต้องหาคอกอกเอกสารสิทธิที่ดินทับซ้อนอุทยานแห่งชาติกว่าพันแปลง ที่เสียชีวิตภายในห้องควบคุมกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2559 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 4 ไต่สวนคำร้องเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2559 ไว้เป็นคดีหมายเลขดำ อช.4/2559 อัยการขอให้ศาลไต่สวน เสียชีวิตด้วยสาเหตุใด และใครเป็นผู้ทำ โดยนายชัยณรงค์ อนุกุล น้องชายนายรวิชัยและผู้กักต้อนเดินทางมาฟังคำสั่งศาล

ศาลพิเคราะห์ว่า ดีเอสไอร่วมกันจับกุมนายรวิชัยตามหมายจับของศาลอาญาในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และนำตัวไปควบคุมในห้องควบคุมผู้ต้องหาชั้น 6 อาคารดีเอสไอ ระหว่างการควบคุม เวลาประมาณ 01.00 น. วันที่ 30 ส.ค. 2559 ผู้ตายมีอาการหมดสติ มีถุงเท้ารัดอยู่ที่คอ ผูกติดกับบานพับประตูในห้องควบคุม นายชัชพล หวานชะเอม พ.ต.ท.ไพโรจน์ เล้ารัตนานุรักษ์ และนายสมมาส นาควงษ์ พนักงานที่ควบคุมและเป็นพยานอ้างว่าผู้ตายใช้ถุงเท้าผูกคอ จึงช่วยเหลือนและเรียกเจ้าหน้าที่ ร.พ.มงกุฎแจ้จั้งมา เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

เมื่อพิจารณาสภาพศพผู้ตายตามเอกสาร มีสภาพเป็นรอยแดงผ่านลูกกระเดือก ได้รับความจาก พ.ต.อ.นพ.อนุราช จิตศิลป์ ผู้ตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุว่า ร่องรอยดังกล่าวจะพบในกรณีผู้ตายถูกผู้อื่นกระทำ ส่วนใหญ่ผู้ผูกคอตายจะพบรอยแดงบริเวณเหนือลูกกระเดือกรัดได้คางพาดผ่านไปทาง หลังใบหูทั้งสองข้าง นอกจากนี้ นพ.พรชัย สุวีริคุณ ผู้ตรวจชั้นอุทธรณ์พิพากษ เบิกความว่า พบบาดแผลซ้ำบริเวณท้อง 3 แห่ง บาดแผลเกิดก่อนเวลาที่ผู้เสียชีวิตจะถึงแก่ความตาย เกิดจากของแข็งไม่มีคมกระแทก และพบกล่องกระดูกเสียงหักทั้งสองข้าง

จากการตรวจบริเวณคอด้านหน้าตำแหน่งลูกกระเดือก นอกจากนี้ยังพบบาดแผลกระตุบบริเวณคอบาดแผลเฉียงขึ้นไปทางด้านหลัง น่าจะเกิดจากมีวัตถุรัดคอผู้ตายในระยะเวลาเพียงเล็กน้อย จึงถุงเท้าขงกลางไม่่าสามารถทำให้เกิดรอยรัดได้ ส่วนผู้ตายมีกระดุกซี่โครงด้านขวาและซ้ายหักนั้น จากการตรวจศพทราบ ว่า เกิดที่ผู้ตายจะถึงแก่ความตาย และอาจเป็นไปได้ว่าเกิดขึ้นและเข้ากับกรามปี่หัวใจในการสู้ชีพผู้ตาย

ส่วนที่พบว่า มีเล็บฉีกขาดมาก และมีเลือดออกในช่องท้องประมาณ 1,000 ซีซี มีความสัมพันธ์ที่สมมูลกัน ทำให้ผู้ตายเกิดอาการช็อกหมดสติได้ และดับที่แตกอย่างรุนแรงก่อให้เกิดความเจ็บปวดมาก จากการตรวจสอบกล้องจุลทรรศน์แสดงว่า อาการตับแตกเกิดขึ้นก่อนเวลา 01.00 น. และการที่ตับแตกแบบรุนแรงสามารถสันนิษฐานได้ว่าผู้ตายน่าจะไม่มีแรงกระทำอย่างอื่นต่อไปได้ จากการไต่สวนเวลาเสียชีวิตเมื่อเวลา 04.43 น. วันที่ 31 ส.ค. 2559 เหตุที่ตายสืบเนื่องมาจากถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกดับแตกเลือดออกในช่องท้อง ร่วมกับการขาดอากาศหายใจจากการผูกคอตายให้ตายยังไม่ทราบว่าคุณคอกอกเป็นผู้กระทำ ระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้ ศาลมีคำสั่งให้ส่งสำนวนการไต่สวนชั้นอุทธรณ์พิพากษของศาล ส่งไปยังพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการต่อไป

ภายหลังรับทราบคำสั่งศาล นายชัยณรงค์ อนุกุล น้องชายนายรวิชัยเผยว่า ศาลได้มีคำสั่งแล้วว่า นายรวิชัยเสียชีวิตเพราะมีบุคคลอื่นทำให้ตาย ไม่ใช่การฆ่าตัวตาย จะร่วมกับทนายความติดตามการดำเนินการของพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง ติดตามตัวผู้ที่ทำให้พี่ชายเสียชีวิต

ป้ายวันเดียวกัน มีรายงานว่า ดีเอสไอออกหนังสือชี้แจงประเด็นที่นายรวิชัย อนุกุล เสียชีวิตในห้องขังดีเอสไอ มี พงส.สน.ทุ่งสองห้อง ทำสำนวนชั้นอุทธรณ์พิพากษก่อนส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการ และยื่นต่อศาลอาญาเพื่อไต่สวนสาเหตุการ

ตาย และศาลอาญามีคำสั่งว่า นายรวิชัยเสียชีวิตเพราะผู้อื่นทำให้ตาย จึงเป็นหน้าที่ พงส.สน.ทุ่งสองห้อง จะต้องสอบสวนว่าใครเป็นผู้ทำให้ถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ ดีเอสไอพร้อมให้ความร่วมมือกับ พงส.สน.ทุ่งสองห้อง ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อทำความจริงให้ปรากฏแก่สังคมต่อไป